

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
NHIỆM KỲ 2021-2026**

Họ và tên ứng cử viên: Nguyễn Thanh Tuấn – sinh năm 1983
Đơn vị tỉnh Quảng Ngãi.

Kính thưa bà con cử tri!

Tôi tên: **Nguyễn Thanh Tuấn**, Sinh ngày 10-8-1983.

Quê quán và chỗ ở hiện nay: Thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Chức vụ trong đơn vị đang công tác: Thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Là một người con, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Quảng Ngãi. Trải qua quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu và nỗ lực trong công tác; bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử tham gia ứng cử và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hôm nay, được Ủy ban bầu cử; Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Ngãi tạo điều kiện tổ chức cho Đoàn ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và những ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 nói chung, trong đó có bản thân tôi có cơ hội để trình bày Chương trình hành động về những kế hoạch, dự định mà tôi sẽ thực hiện nếu được bà con cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội. Trước hết, xin được trân trọng gửi đến toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành nhất.

Kính thưa bà con cử tri!

Là cán bộ đang công tác trong ngành Tòa án nhân dân với chức danh Thẩm phán, được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực pháp lý; có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực pháp luật, giải quyết rất nhiều vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại.... Với vai trò, vị trí, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước phân công, bản thân tôi ý thức được rằng: Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân, quyết định các vấn đề của Đất nước do Luật định, giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật...

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của nhân dân; có trách nhiệm phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Quốc hội; trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; kịp thời phản ánh những ý kiến của cử tri đến với Quốc hội; xem xét, đôn đốc việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân; vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội; động viên nhân dân tham gia quản lý Nhà nước.

Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân là một vinh dự, nhưng cũng là một thách thức nặng nề của người cán bộ, đảng viên, là nghĩa vụ của công dân; cho nên dù trúng cử hay không trúng cử Đại biểu Quốc hội tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Nếu được Bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tư cách vừa là một Thẩm phán trực tiếp tham gia công tác thụ lý, giải quyết, xét xử các loại vụ án, vừa là một Đại biểu dân cử, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình về việc đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà bà con cử tri quan tâm, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân được pháp luật bảo vệ. Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử (Đại biểu Quốc hội), dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Quốc hội, đồng thời đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm; trong đó chú trọng tình hình giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác cải cách thủ tục hành chính; những giải pháp thực hiện chính sách xã hội; chính sách dân tộc, tôn giáo; các chính sách liên quan đến biển đảo; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội... thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

2. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; gần gũi, biết chia sẻ; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng cao tính tiên phong gương mẫu; tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

3. Đối với hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, tôi sẽ tập trung nghiên cứu Văn bản pháp luật có liên quan để đề xuất với Quốc hội có những biện pháp, giải pháp đạt hiệu quả nhằm tập trung giám sát những vấn đề mà nhân dân quan tâm, như các vấn đề về: Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc phòng chống tham nhũng; giám sát việc thực hiện pháp luật của các Cơ quan thi hành pháp luật nhất là giám sát thực hiện pháp luật về đất đai để bảo đảm quyền lợi cho người có đất bị thu hồi, các chính sách tái định cư v.v...

4. Đối với công tác chuyên môn của bản thân tại Tòa án nhân dân: Là một Thẩm phán, mặc dù tuổi đời và tuổi ngành còn trẻ. Tuy nhiên, tôi sẽ không ngừng tìm tòi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp để đáp ứng nhiệm vụ trong trình hình mới; khi được giao nhiệm vụ tôi tập trung nghiên cứu giải quyết các yêu cầu của đương sự, xem xét mọi ý kiến của nhân dân để giải quyết vụ án đảm bảo đúng thời hạn quy định trên tinh thần "*Thượng tôn pháp luật*" với nguyên tắc "*Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư*". Mọi bản án, quyết định ban hành vừa phải hợp tình, hợp lý và có tính hiệu lực thi hành cao; đảm bảo cho sự công bằng của người dân trước pháp luật, góp phần tạo lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và với Ngành Tòa án nhân dân. Đồng thời bản thân luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phải "*gần dân, học dân, hiểu dân và giúp dân*" để kịp thời phản ánh với các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính Nhà nước xem xét, giải quyết những vấn đề tranh chấp trong nhân dân nhất là tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất để giữ mối đoàn kết ở khu dân cư, nơi cư trú của nhân dân.

5. Tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh

nhà, cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình được tập thể phân công; phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các giới cử tri để được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri; cùng các cấp, các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng hệ thống chính sách đối với các giới đồng bào trong tỉnh. Đặc biệt, là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu Quốc hội. Vì vậy, cho dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải cố gắng, phấn đấu và nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, góp phần sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Quảng Ngãi.

Trước khi kết thúc bài phát biểu về Chương trình hành động của mình, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc toàn thể bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc; thành công trong cuộc sống!

Chúc ngày hội bầu cử của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin chân thành cảm ơn!

Người viết chương trình hành động

Nguyễn Thanh Tuấn